

สหกรณ์

จุดกำเนิดของการสหกรณ์ เริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษ โดยโรเบิร์ต โอเวน ถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งการสหกรณ์ โดยสอนให้รู้จักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อขจัดปัญหา ความเดือดร้อนซึ่งเป็นวิธีการของระบบสหกรณ์ เสนอให้จัดตั้ง "ชมรมสหกรณ์" (Co-operative Community) ซึ่งผลิตสิ่งของเครื่องใช้เอง แต่เนื่องจากต้องใช้เงินทุนและที่ดินเป็นจำนวนมาก ประกอบกับปัญหาเกี่ยวกับสภาพสังคมในสมัยนั้น จึงยังไม่สามารถจัดตั้งชมรมสหกรณ์ในประเทศอังกฤษได้ โรเบิร์ต โอเวนจึงได้เดินทางไปประเทศอเมริกา และทดลองจัดตั้ง ชมรมสหกรณ์ ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ นิวฮาร์โมนี รัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. ๒๓๖๘ ให้ชื่อว่า นิวฮาร์โมนี (New Harmony) แต่ได้ล้มเลิกไปในระยะเวลาต่อมา เนื่องจากไม่ได้คัดเลือกสมาชิกและไม่มีกิจกรรมเพียงพอต่อความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการปกครองและศาสนา

สำหรับประเทศไทย ผู้ที่นำวิธีการสหกรณ์เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๘ คือ พระราชวรพงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรก คือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ตั้งอยู่ ณ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๙ และในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๒๗ ได้มีการประกาศให้วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ

สหกรณ์ (Cooperatives) คือ องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพื่อสนองความต้องการ (อันจำเป็น) และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

คุณค่าของสหกรณ์ (Cooperative Values) คือ สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์

อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative Ideology) คือ ความเชื่อร่วมกันที่ว่า การช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การกินดีอยู่ดี ความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม

หลักการสหกรณ์ คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม มีทั้งหมด ๗ ประการ ประกอบด้วย

๑. การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง คือ การเข้าและออกจากการเป็นสมาชิกเกิดจากความสมัครใจ ไม่ได้เกิดจากการถูกชักจูง โน้มน้าว ล่อลวง บังคับ ช่มชู้ จากผู้อื่น โดยสามารถกำหนดคุณสมบัติสมาชิกเพื่อให้ได้บุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วสามารถดำเนินกิจการร่วมกันได้ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนสมาชิก

๒. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย คือ พึงตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่ต้องร่วมแรงร่วมใจ และสติปัญญาในการดำเนินการและควบคุมดูแลการดำเนินงานของสหกรณ์ตามวิถีทางประชาธิปไตย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก คือ การมุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคนพึงตระหนักว่าบทบาทหน้าที่ของตน คือการเป็นทั้งเจ้าของและลูกค้าในคนเดียวกัน มิใช่เข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์จากสหกรณ์เท่านั้น ส่วนการจัดสรรกำไรสุทธิ ส่วนหนึ่งต้องกันไว้เป็นทุนสำรอง ซึ่งเป็นทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์ถือว่าเป็นทุนทางสังคม นอกนั้นอาจแบ่งเป็นเงินปันผลในอัตราที่จำกัด และเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนของธุรกิจ

เพราะฉะนั้นสหกรณ์ต้องเป็นอิสระในการตัดสินใจหรือทำสัญญาใด ๆ ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ยอมรับได้กับบุคคลภายนอกหรือรัฐบาล

๕. การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ คือ การมุ่งเน้นให้สมาชิกและบุคคลทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกในอนาคต มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญ ภาระหน้าที่ในสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก หรือให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณสหกรณ์ การฝึกอบรม ให้กรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน

๖. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ คือ การร่วมกันระหว่างสหกรณ์ทั้งในประเภทเดียวกัน หรือในท้องถิ่นเดียวกัน เพื่อให้สหกรณ์สามารถอำนวยความสะดวกประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง

๗. การเอื้ออาทรต่อชุมชน คือ สหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตั้งอยู่ ดังนั้น การดำเนินงานของสหกรณ์ต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนนั้น ๆ และควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนั้นอย่างยั่งยืน

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ปัจจุบันสหกรณ์ในประเทศไทยมีทั้งหมด ๗ ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์นิคม สหกรณ์บริการ สหกรณ์เครดิตยูเนียน ซึ่งแต่ละสหกรณ์จะมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายที่เหมือนกัน คือ ต้องการให้สมาชิกมีความอยู่ดี กินดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้



กระดานข่าว สอ.นย.

๑. สอ.นย.เปิดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๔ ม.ค.๖๕ - ๓๐ มิ.ย.๖๕ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของจำนวนเงินฝาก วงเงินกู้สูงสุด ๙ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดร้อยละ ๓.๗๕ ต่อปี
๒. สอ.นย.เปิดโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ วงเงินโครงการไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาการฝาก ๑ ปี ฝากสูงสุดไม่เกิน ๑๐ ล้านบาทต่อบัญชี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อปี
๓. สอ.นย.ให้บริการกู้เงินไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝาก (รับเงินเร็ว)
๔. โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ วงเงินกู้สูงสุด ๖๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๖๕ ต่อปี วงเงินโครงการ ๒๐๐ ล้านบาท สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่



สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. เพิ่มเติมได้ที่....

เว็บไซต์ : <http://www.thaimarinecoop.com>

Line ID : @chh4689l หรือ



เฟสบุ๊ก : <https://www.facebook.com/marinecoop/>

อีเมล : thaimarinecoop@gmail.com

โทรศัพท์ : ๐ - ๓๘๓๐ - ๘๓๐๙ ภายใน โทร. ๖๑๐๔๗ - ๘ โทรสาร กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒
มือถือ : สิบเชื้อ ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๕ ธุรกิจ ๐๘ - ๖๓๖๗ - ๑๑๙๑
การเงิน ๐๖ - ๑๖๑๗ - ๖๙๘๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐๖ - ๓๓๓๙ - ๑๑๐๐
ที่อยู่สำนักงาน : ค่ายกรมหลวงชุมพร ๒๕๐๙ ม.๑ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐